

### เพื่อที่จะเปิดเผยพอ ให้เปลี่ยนความธรรมดาให้กลายเป็นความพิเศษ และกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ทันสมัย

วันนี้ บัพดาตาได้เห็นดวงดาวแห่งโชคสามประเภทที่เปล่งประกายอยู่กลางหน้าผากของลูกบราห์มินแต่ละคนในทุกหนแห่ง เป็นโชคที่สูงส่งเช่นนั้นและลูกได้รับโชคนั้นมาอย่างง่ายดาย หนึ่งคือโชคของการเกิดทางจิตที่สูงส่ง สองคือโชคของความสัมพันธ์ที่สูงส่ง และสามคือโชคของการได้มาซึ่งการบรรลุผลทั้งหมด เมื่อเห็นดวงดาวแห่งโชคสามประเภทเปล่งประกาย บัพดาตาก็พอใจเช่นกัน มองดูโชคของการเกิดของลูก ลูกทุกคนเกิดมาโดยผ่านพ่อซึ่งเป็นผู้ประทานโชคเอง เนื่องจากผู้ที่ให้การเกิดแก่ลูกคือผู้ประทานโชคเอง การเกิดของลูกจึงเป็นทางจิตและสูงส่ง ลูกทุกคนต่างก็มีความซาบซึ้งและความสุขในโชคของการเกิดนี้เช่นกันใช่หรือไม่? พร้อมกันนั้น มองดูที่คุณสมบัติพิเศษของความสัมพันธ์: ตลอดทั้งวงจร ไม่มีดวงวิญญาณอื่นใดที่มีความสัมพันธ์เช่นนั้น มีเพียงลูกดวงวิญญาณพิเศษเท่านั้นที่ได้มาซึ่งทั้งสามความสัมพันธ์กับท่านผู้เป็นหนึ่งเดียว ท่านคือพ่อ ครู และสัตกูรูด้วย ไม่มีใครนอกจากลูกดวงวิญญาณบราห์มินที่มีสามความสัมพันธ์กับท่าน ลูกเคยมีประสบการณ์เช่นนั้นแล้วใช่หรือไม่? ในความสัมพันธ์ของพ่อ ท่านให้มรดกกับลูกและก็หล่อเลี้ยงลูกด้วย มงดูมรดกของลูกสิ มันสูงส่งมากและไม่มันสูญสลาย ผู้คนในโลกกล่าวว่าพระเจ้าเป็นผู้หล่อเลี้ยงของพวกเขา ในขณะที่ลูก ๆ พุดด้วยความศรัทธาและซาบซึ้งว่า ผู้หล่อเลี้ยงของเราคือพระเจ้าเอง มีใครอีกที่ได้รับการหล่อเลี้ยงเช่นนั้น การหล่อเลี้ยงของพระเจ้า ความรักของพระเจ้า และมรดกของพวกเขาจากพระเจ้า? ดังนั้น ท่านผู้เป็นหนึ่งเดียวคือพ่อ ผู้ให้การหล่อเลี้ยง และครูด้วย

ในชีวิตของทุกดวงวิญญาณ ความสัมพันธ์ทั้งสามมีความสำคัญ แต่ความสัมพันธ์ทั้งสามนี้แยกกัน ลูกมีทั้งสามความสัมพันธ์กับผู้เป็นหนึ่งเดียว ดูที่การศึกษาของลูก เป็นการศึกษาเกี่ยวกับรูปกาลเวลาทั้งสามด้าน เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเป็นผู้ล่วงรู้รูปกาลเวลาทั้งสามด้าน การศึกษากล่าวได้ว่าเป็นแหล่งแห่งรายได้ ลูกได้รับสถานภาพจากการศึกษา มองดูทั้งโลก สถานภาพสูงสุดกล่าวได้ว่าเป็นสถานภาพที่สูงส่ง แล้วลูกได้รับสถานภาพอะไรจากการศึกษาสิ่งนี้? เวลาที่ลูกเป็นราชา และในอนาคตลูกก็จะมีสถานภาพที่สูงส่งเช่นกัน เวลาที่ลูกมีอำนาจในการปกครองตนเอง ลูกคือราชาโยคีผู้มีอำนาจในการปกครองตนเอง และโชคของอาณาจักรในอนาคตนั้นไม่มีวันสูญสลายอยู่แล้ว ไม่มีสถานภาพใดสูงส่งไปกว่านี้อีกแล้ว คำสอนที่ลูกได้รับจากครูคือการเป็นผู้ล่วงรู้รูปกาลเวลาทั้งสามด้าน และสถานภาพที่ลูกได้รับคือสถานภาพที่สูงส่ง นอกจากในชีวิตบราห์มินของลูกแล้ว ไม่มีลูกคนไหนที่เคยมี และไม่มีใครสามารถมีความสัมพันธ์เช่นนั้นกับครูของพวกเขาได้ พร้อมกันนั้น ความสัมพันธ์ของสัตกูรู: ลูกได้รับศรัทธาจากสัตกูรู และศรัทธาที่ยังคงเป็นที่จดจำมาจนทุกวันนี้ ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกพุดด้วยความศรัทธาว่า: "เราก้าวเดินทุกอย่างก้าวบนพื้นฐานของอะไร?" ลูกก้าวเดินทุกอย่างก้าวบนพื้นฐานของศรัทธา ตรวจสอบดูว่า: ทุกอย่างก้าวของลูกเป็นไปตามศรัทธาหรือไม่? ลูกได้รับโชคแล้ว ลูกมีประสบการณ์กับการได้มาซึ่งโชคนั้นในชีวิตของลูกหรือไม่? ทุกอย่างก้าวของลูกเป็นไปตามศรัทธาหรือไม่? หรือบางครั้งการกำหนดของจิตใจของลูกและการกำหนดของผู้อื่นก็ปะปนเข้ากับศรัทธาด้วย? การตระหนักรู้ถึงสิ่งนี้คือ: หากทุกอย่างก้าวเป็นไปตามศรัทธา ลูกก็จะสัมผัสกับการสะสมหลายล้านในทุกอย่างก้าว หากอย่างก้าวของลูกเป็นไปตามศรัทธา ก็จะมีความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย พร้อมกันนั้น ลูกยังได้รับเหมืองแห่งพรมากมายจากสัตกูรู การตระหนักรู้ของการได้รับพรก็คือ เมื่อลูกได้รับพรแล้ว ลูกจะไม่ต้องลำบากตรากตรำ ดังนั้น ในความสัมพันธ์ของสัตกูรู ลูกจะได้รับคำแนะนำและแนวทางและพรที่สูงส่งอยู่เสมอ ความพิเศษของหนทางที่ง่ายดายนี้คือ เมื่อลูกมีความสัมพันธ์ทั้งสามกับผู้เป็นหนึ่งเดียว ลูกก็จะสามารถจดจำผู้เป็นหนึ่งเดียวได้อย่างง่ายดาย ไม่จำเป็นต้องจดจำทั้งสามอย่างแยกกัน เหตุนี้เองลูกทุกคนจึงพุดว่า "بابาผู้เดียว และไม่มีใครอื่น" เนื่องจากความสัมพันธ์พิเศษรวมอยู่ในผู้เป็นหนึ่งเดียว จึงเป็นสิ่งที่ง่ายดาย ดังนั้น ดวงดาวแห่งโชคของลูกจึงเปล่งประกายเพราะลูกทุกคนได้มาซึ่งการบรรลุผลจากพ่อแล้ว

ดวงดาวแห่งโชคดวงที่สามคือการบรรลุผลทั้งหมด มีอนุสรณ์ว่า "ไม่มีอะไรขาดหายไปในคลังสมบัติของบราห์มิน" จงจำคลังสมบัติของลูกไว้ เป็นไปได้ไหมที่จะได้รับสมบัติเช่นนั้นหรือการบรรลุผลทั้งหมดจากคนอื่น? ทันทีที่ลูกพุดจากหัวใจว่า "بابาของฉัน!" คลังสมบัติเหล่านั้นก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าลูก ดังนั้น ให้โชคที่สูงส่งเช่นนั้นคงอยู่ในจิตสำนึกของลูกอยู่เสมอ สิ่งนี้ตามลำดับกันไป เนื่องจากลูกแต่ละคนคือหนึ่งในหลายล้านคน เวลานี้บัพดาตาจึงต้องการให้ลูก ๆ ทุกคนไม่ใช่เป็นผู้ที่ตามลำดับกันไป แต่เป็นผู้ที่เป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้น จงถามตนเองว่า ลูกเป็นผู้ที่ตามลำดับกันไปหรือไม่? หรือลูก

เป็นอันดับหนึ่ง? ลูกเป็นใคร? ผู้เป็นครู ลูกเป็นอันดับหนึ่งหรือตามลำดับกันไป? พันดาवास ลูกเป็นอันดับหนึ่งหรือตามลำดับกันไป? ลูกเป็นใคร? ลูกที่คิดว่าลูกเป็นอันดับหนึ่งและจะคงอยู่เช่นนี้ตลอดไป - ไม่ใช่ว่าวันนี้ลูกเป็นอันดับหนึ่งและพรุ่งนี้ลูกจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ตามลำดับกันไป - ผู้ที่สติปัญญา มีศรัทธา เช่นนั้นว่าลูกจะอยู่อย่าง เป็นอันดับหนึ่งเสมอในการทำตามพ่อบราห์มาและอยู่อย่าง เป็นอันดับหนึ่งเสมอ ยกมือขึ้น! ลูกเป็นเช่นนั้นหรือไม่? อย่ายกมือขึ้นเพียงเพราะต้องการจะยก ยกมือขึ้นหลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ยกมือขึ้นสูงๆ หากลูกยกมือขึ้นเพียงครั้งเดียว แสดงว่าลูกก็เป็นแค่ครั้งเดียว ลูกหลายคนยกมือขึ้น ดูลิ ดาดีเห็นพวกเขาไหม? ตอนนีรับบัญชีจากผู้ที่เป็นอันดับหนึ่ง ใช่แล้วจนาท จงรับบัญชี ดับเบิลฟอเรเนอริยกมือขึ้นหรือไม่? ยกมือขึ้น! ลูกเป็นอันดับหนึ่งหรือไม่? ลูกทำให้หัวใจของบัพดาดาพอใจด้วยการยกมือขึ้น ขอแสดงความยินดี อัศจรรย์ การยกมือขึ้นหมายความว่าลูกมีความกล้าหาญ และหากลูกมีความกล้าหาญ บัพดาดา ก็เป็นผู้ช่วยของลูกอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม บัพดาดาต้องการอะไรในตอนนี? ลูกเป็นอันดับหนึ่ง และนั่นเป็น เรื่องของความ สุข แต่... บาบาคควรบอกลูกหรือไม่? แต่อะไร? หรือว่าไม่มีแต่? อย่างไรก็ตาม บัพดาดา มีแต่...

บัพดาดาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างหลอมรวมอยู่ในจิตใจของลูก แต่เป็นเพียงแคในจิตใจของลูกเท่านั้น ไม่ได้ปรากฏออกมาบนใบหน้าและในพฤติกรรมของลูก เวลานี้บัพดาดาต้องการเห็นสภาพอันดับหนึ่งในพฤติกรรมของลูกและบนใบหน้าของลูก ขณะนี้ตามเวลา ให้ผู้ที่กล่าวว่าตนเองเป็นอันดับหนึ่งนั้นลูกมองว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ให้นิมิตโดยผ่านทุกกิจกรรมของ พวกเขา ให้ใบหน้าของลูกแสดงให้เห็นว่าลูกเป็นภาพลักษณ์ที่ให้นิมิต แม้แต่ในชาติเกิดสุดท้ายและในช่วงเวลาสุดท้าย ภาพลักษณ์ที่ไม่มีชีวิตของลูกยังสัมผัสได้ว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ให้นิมิต ดังนั้น ในรูปที่มีชีวิต ลูกได้เห็นพ่อบราห์มาในรูปที่มีตัวตนเช่นกัน ท่านกลายเป็นเทวดาในเวลาต่อมา แต่แม้ในขณะที่ท่านอยู่ในรูปที่มีตัวตน ลูกทุกคนได้เห็นอะไรบ้าง? ท่านปรากฏกายดูเหมือนเป็นคณธรรมดาหรือไม่? ในชาติเกิดที่ 84 ซึ่งเป็นชาติเกิดสุดท้ายของท่าน เมื่อท่านมีอายุได้ 60 กว่าปี ตั้งแต่ต้นจนจบ ลูกเห็นท่านในรูปของภาพลักษณ์ที่ให้นิมิต ลูกได้ประสบกับสิ่งนี้แล้วใช่หรือไม่? ลูกประสบกับสิ่งนี้ ในรูปที่มีตัวตนใช่หรือไม่? นี่ก็จะต้องเหมือนกันกับผู้ที่ยกมือขึ้นเพื่อเป็นอันดับหนึ่ง ลูกบันทึกสิ่งนี้ลงบนที่รีแล้วใช่หรือไม่? บัพดาดาจะดูไฟล์ของลูก บาบามีไฟล์อยู่แล้วใช่หรือไม่? ดังนั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจากทุกกิจกรรมของลูก ขอให้ได้รับ ประสพการณ์นี้แม้ว่ามันอาจเป็นกิจกรรมธรรมดา ไม่ว่าลูกจะทำอะไร ไม่ว่าลูกจะทำธุรกิจหรือทำสิ่งอื่นใด ไม่ว่าลูกจะทำงานเป็นหมอหรือทนายความ ไม่ว่าลูกจะทำอะไร ไม่ว่าลูกจะติดต่อกับผู้อื่นหรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ใดก็ตาม ให้พวกเขาารู้สึกโดยผ่านพฤติกรรมของลูกว่าลูกนั้นแตกต่างและพิเศษสุดไม่เหมือนใคร หรือลูกคิดว่าลูกเป็นคณธรรมดา ที่ "แม้แต่คนทางโลกก็เป็นอย่างนั้น" มันไม่ใช่ความพิเศษของงาน แต่เป็นความพิเศษของการใช้ชีวิตในทางปฏิบัติของลูก "มันเป็นธุรกิจที่ดีมาก เขาเป็นทนายความที่ดีมาก เขาเป็นผู้อำนวยการที่ดีมาก..." มีหลายคนที่เป็นอย่างนั้น มีหนังสือ เล่มหนึ่งที่กล่าวถึงชื่อของดวงวิญญาณพิเศษ ชื่อของผู้คนมากมายลูกกล่าวถึงในนั้น มีหลายคน คนนี้ทำสิ่งพิเศษนี้ คนนั้น ทำสิ่งพิเศษนั้น และชื่อของเขาก็ถูกกล่าวถึง อย่างไรก็ตาม ลูกผู้ที่ยกมือขึ้น และอันที่จริง ลูกทุกคนควรยกมือขึ้นด้วย แต่ สำหรับผู้ที่ยกมือขึ้น และลูกก็ต้องยกมือขึ้น ผู้คนควรเห็นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมในทางปฏิบัติของลูก เสียงนี้ยังไม่ ปรากฏออกมา ไม่ว่าลูกจะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม่ว่าลูกจะทำงานอยู่ที่ใดก็ตาม ให้ทุกดวงวิญญาณพูดว่า "ใน ขณะที่ทำงานธรรมดา บุคคลผู้นั้นเป็นเหมือนกับภาพลักษณ์ที่ให้นิมิต" สิ่งนี้เป็นไปได้หรือไม่? เป็นไปได้ไหม? ผู้ที่อยู่ ด้านหน้า พูดออกมาสิว่า! สิ่งนี้เป็นไปได้หรือไม่? ตอนนี ในผลลัพธ์ ดูเหมือนว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นมากนัก ความธรรมดาที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นสามารถมองเห็นได้ ใช่ เมื่อลูกทำงานพิเศษและลูกใส่ใจเป็นพิเศษ สิ่งนี้จะมองเห็นได้ชัดเจนมาก อย่างไรก็ตาม ลูกมีความรักต่อพ่อ ลูกรักพ่อใช่ไหม? ก็เปอร์เซ็นต์? ผู้เป็นครู ยกมือขึ้น! มีครูมากมายที่มา! สิ่งนี้เป็นไปได้หรือไม่? หรือบางครั้งลูกเป็นคณธรรมดาและบางครั้งเป็นคนพิเศษ? คำศัพท์หรือคำพูดที่ปรากฏออกมาเมื่อใดก็ตามที่ลูกทำ งานใดๆ นั่นคือภาษาของลูกควรเป็นในทางจิตวิญญาณเช่นกัน ไม่ใช่ภาษาธรรมดา

เวลานี้ บัพดาดา มีความหวังอันสูงส่งนี้ในลูกๆทุกคน และแล้วการเปิดเผยของพ่อก็จะเกิดขึ้น การกระทำ พฤติกรรม และ ใบหน้าของลูกจะเปิดเผยสิ่งนี้โดยอัตโนมัติ สิ่งนี้จะไม่ถูกเปิดเผยโดยผ่านการบรรยาย ในการบรรยาย ลูกเพียงแคได้ยิน หนึ่งดอก แต่ต้องเปิดเผยให้รู้ว่าใครทำให้ลูกเป็นเช่นนั้น พวกเขาเองจะมาดู พวกเขาเองจะถามว่าใครทำให้ลูกเป็นเช่นนั้น สิ่งสร้างจะเปิดเผยผู้สร้าง

แล้วลูกจะทำอะไรในปีนี้? ดาดีบอกให้ลูกรับใช้หมู่บ้าน ลูกอาจทำสิ่งนี้ได้ แต่ตอนนี้บัพดาดาต้องการที่จะเห็นการ เปลี่ยนแปลงนี้ เป็นไปได้ไหมที่จะทำสิ่งนี้ภายในหนึ่งปี? ภายในหนึ่งปี? เมื่อฤดูกาลต่อไปเริ่มต้นขึ้น ความแตกต่างนี้ควร จะมองเห็นได้ เสียงควรจะปรากฏออกมาจากทุกศูนย์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่ง จากนั้นลูกจะร้องเพลง: "ประวัติวันต้น,

ปะริวันตัน (การเปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนแปลง)!" คำพูดธรรมดาๆ ดูเหมือนจะไม่ถูกต้องเบื้องหน้าโชคที่ลูกมี เหตุผลก็คือ"นั่น" "นั่น"นี้ จิตสำนึกของ"นั่น" ไม่ว่า"นั่น"จะคิดอะไร ไม่ว่า "นั่น" จะพูดอะไร ไม่ว่า "นั่น" กำลังทำอะไร นั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเท่านั้น! เนื่องจากจิตสำนึกของ "นั่น" นี้ จึงมีความหยิ่งโสและความโกรธด้วย ทั้งสองต่างก็ทำงานของตนเอง นี่คือนั่นที่ถวายเป็นศักดิ์สิทธิ์ของพ่อหรือ แล้ว "นั่น" มาจากไหน? มีใครพูดคำว่า "ของนั่น" สำหรับเป็นสิ่งที่ถวายเป็นศักดิ์สิทธิ์ได้ไหม? หากลูกมีสติปัญญา หากลูกมีทักษะหรือคุณสมบัติพิเศษ บัพดาตาจะขอบคุณสำหรับคุณสมบัติพิเศษและสติปัญญา แต่ลูกไม่ควรมีความรู้สึกของ "นั่น" เวลานี้ให้จับสันจิตสำนึกของ"นั่น"นี้ จิตสำนึกของ"นั่น"นี้ละเอียดอ่อน ในชีวิตทางจิต จิตสำนึกของ"นั่น" นี้ไม่ปล่อยให้ลูกกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ให้นิยาม ดังนั้นเหล่าดาดีคิดอย่างไร? การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปได้หรือไม่? เป็นไปได้หรือไม่? พันดาวาสทั้งสามพูดสิ ลูกทั้งสามคนมีความพิเศษใช่หรือไม่? ลูกทั้งสามคนพูดสิว่า สิ่งนี้เป็นไปได้หรือไม่? เป็นไปได้หรือไม่? เป็นไปได้หรือไม่? อัจชะ ตอนนี้ จงกลายเป็นผู้บังคับบัญชาของสิ่งนี้ อย่าเป็นผู้บังคับบัญชาของสิ่งอื่นใด จงเป็นผู้บังคับบัญชาของการเปลี่ยนแปลง ผู้ที่มาจากมฐันจะกลายเป็นสิ่งนี้หรือไม่? ลูกจะกลายเป็นสิ่งนี้หรือไม่? ผู้ที่มาจากมฐัน ยกมือขึ้น! อัจชะ ลูกจะกลายเป็นสิ่งนี้หรือไม่? ผู้ที่มาจากบอมเบย์ ยกมือขึ้น! (โยกีนเบน ศูนย์ปาร์เลี่ยนั่งอยู่ตรงนั้นเช่นกัน) ผู้ที่มาจากบอมเบย์จะกลายเป็นสิ่งนี้หรือไม่? หากลูกต้องการกลายเป็นสิ่งนี้ ยกมือขึ้น! อัจชะ ผู้ที่มาจากเดลี ยกมือขึ้น! ผู้ที่มาจากเดลีจะทำสิ่งนี้หรือไม่? กรุพูดหน่อยสิ! ให้ระวังไว้! บัพดาตาจะขอให้รายงานผลทุกเดือน ลูกมีความกล้าหาญเช่นนี้ใช่หรือไม่? ขอแสดงความยินดีด้วย

ผู้ที่มาจากอินดอร์ ยกมือขึ้น ผู้เป็นครูจากอินดอร์ ยกมือขึ้น! ครูจะทำสิ่งนี้หรือไม่? อินดอร์จะทำสิ่งนี้หรือไม่? โบกมือ! ไม่ใช่ทุกคนที่โบกมือ ลูกจะทำสิ่งนี้และสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นทำสิ่งนี้หรือไม่? ดาดี ดูสิ ลูกกำลังดูทางทีวี ผู้ที่มาจากคุชราต ยกมือขึ้น! คุชราตจะทำสิ่งนี้หรือไม่? มันเป็นเรื่องที่ง่ายตายที่จะจับมือของลูก เวลานี้ ลูกต้องจับจิตใจของลูก ลูกไม่รู้สึกลงสารเมื่อเห็นความทุกข์ทั้งหมดนั้นหรือไม่? มันจะดีถ้าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตอนนี้ ใช่หรือไม่? ตอนนี้ แผนสำหรับการเปิดเผยคือชีวิตในทางปฏิบัติของลูก อย่างไรก็ตาม โปรแกรมที่ลูกทำนั้นดีมากสำหรับการทำให้ตนเองไม่ว่างเว้น แต่การเปิดเผยจะเกิดขึ้นโดยผ่านพฤติกรรมและใบหน้าของลูก มีโชคนใดที่ลูกละเอียดหรือไม่? ผู้ที่มาจาก UP ยกมือขึ้น! มีไม่กี่คนที่มาจาก UP อัจชะ UP จะทำสิ่งนี้หรือไม่? ผู้ที่มาจากมหาราษฏระ ยกมือขึ้น! ยกมือขึ้นสูงๆ! อัจชะ มหาราษฏระจะทำสิ่งนี้หรือไม่? ขอแสดงความยินดี! ราชสถาน ยกมือขึ้น! ครู โบกมือ! คาร์นาตาคะ ยกมือขึ้น! อัจชะ ผู้ที่มาจากคาร์นาตาคะจะทำสิ่งนี้หรือไม่? ผู้ที่มาจากอานธรประเทศ ยกมือขึ้น! โอเค เราก็ตูตคุยกันเรื่องนี้แล้ว ดับเบิลฟอเรนเนอร์ ยกมือขึ้น! แจนตีอยู่ไหน? ดับเบิลฟอเรนเนอร์จะทำสิ่งนี้หรือไม่? เวลานี้ ดูสิ ลูกพูดสิ่งนี้ท่ามกลางชุมนุม ลูกทุกคนแสดงความกล้าหาญอย่างมาก และขอแสดงความยินดีหลายล้านเท่าสำหรับสิ่งนี้ ผู้คนที่อยู่ข้างนอกกำลังรับฟังบาบาและผู้คนในประเทศของพวกเขาเองก็กำลังรับฟังเช่นกัน พวกเขาทั้งหมดก็ยกมือขึ้นเช่นกัน

โดยทั่วไปแล้ว กล่าวกันว่าทุกคำพูดของดวงวิญญาณที่สูงส่งเป็นคำพูดของสัจจะความจริง พวกเขาพูดว่า: "สิ่งที่มหาราช (นักบวชพราหมณ์) พูดคือความจริง" ดังนั้นลูกจึงเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ที่ได้ยินคำพูดของลูกแต่ละคำควรสัมผัสได้ในหัวใจของพวกเขาว่าคำพูดของลูกเป็นสัจจะ/ความจริง จิตใจของลูกเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆมากมาย บัพดาตามีทีวีเพื่อดูสิ่งที่อยู่ในจิตใจของลูกด้วย ที่นี้ ทีวีนี้แสดงเฉพาะใบหน้าภายนอก แต่บัพดาตามีเครื่องมือที่จะเห็นสภาพจิตใจของลูกในทุกช่วงเวลา ดังนั้น สิ่งต่างๆมากมายจึงปรากฏให้เห็นในจิตใจของลูก เมื่อท่านเห็นทีวีของจิตใจของลูก ท่านมีความพอใจมาก ลูกมีสมบัติที่มีค่าและพลังมากมาย อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะขึ้นอยู่กับความสามารถเมื่อเป็นเรื่องของการกระทำของลูก เวลานี้ให้นำสิ่งนี้มาใช้ในการกระทำของลูก ในคำพูดของลูก บนใบหน้าของลูก และในพฤติกรรมของลูก และแล้วเมื่อนั้นทุกคนจะพูดเหมือนกับที่ลูกมีเพลงที่ร้องว่าซัคดีมาแล้ว ที่ลูกทุกคนคือซัคดีของซิวา พันดาวาสก็เป็นซัคดีเช่นกัน แล้วซัคดีก็จะเผยให้เห็นซิวา เวลานี้จับสันเกมเล็กๆน้อยๆทั้งหมด เวลานี้ให้สภาพของการปลดเกษียณของลูกปรากฏออกมา ดังนั้น ในเวลานี้ บัพดาตากำลังมองเห็นลูกๆทุกคนเป็นดวงดาวแห่งความหวังที่เติมเต็มความหวังของบัพดาตา เมื่อมีสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้น ให้จดจำคติพจน์นี้ไว้: "การเปลี่ยนแปลง! การเปลี่ยนแปลง! การเปลี่ยนแปลง!"

อย่าลืมคำๆเดียวนี้จากคำพูดของบัพดาตาในวันนี้ คำนั้นคืออะไร? การเปลี่ยนแปลง "นั่นต้องเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ว่าฉันต้องเปลี่ยนแปลงตนเองหลังจากการเปลี่ยนแปลงของผู้อื่นเท่านั้น ฉันต้องเปลี่ยนแปลงตนเองแล้วจึงเปลี่ยนแปลงผู้อื่น ไม่ใช่ว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงเมื่อผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตนเอง" ลูกต้องเป็นเครื่องมือ ลูกต้องเป็นอรชุน และแล้วเมื่อนั้นลูกก็จะประกาศสิทธิ์ในอันดับหนึ่งได้เหมือนพ่อบราห์มา ผู้ที่อยู่ด้านหลัง ยกมือขึ้น! บัพดาตามอบความรักและระลึกถึงอันดับหนึ่งให้กับผู้ที่นั่งด้านหลัง อัจชะ

ถึงดวงวิญญาณที่มีโชคอย่างที่สุดในทุกหนแห่ง ถึงดวงวิญญาณพิเศษที่เป็นผู้ที่มาจากหลายล้านทั่วโลก ถึงลูกพิเศษที่เปิดเผยบาดดาอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอโดยผ่านพฤติกรรมและใบหน้าของพวกเขา ถึงดวงวิญญาณที่สูงส่งซึ่งอยู่ในพันธะของความร่วมมือและความรัก ถึงดวงวิญญาณทางจิตที่กระทำการทางจิตวิญญาณอยู่เสมอในทุกสิ่งที่ทำเหมือนพ่อบราห์มา รัก ระลึกถึง และนมัสเตจากบาดดา

### **แรงบันดาลใจของบาดดาสำหรับการรับใช้ของวิง(ปีก,แผนก)ต่างๆ:**

ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นเห็นได้ชัดจากการรับใช้ที่ผ่านวิงต่างๆ ทุกวิงกำลังพยายามและเพิ่มการติดต่อของพวกเขา อย่างไรก็ตาม บาดดาต้องการให้ลูกทำตัวเหมือนฝ่ายทางการแพทย์ที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงในทางปฏิบัติของการทำสมาธิกับหัวใจ และให้ข้อพิสูจน์ว่าปัญหาด้านหัวใจสามารถรักษาได้ด้วยการทำสมาธิได้อย่างไร ลูกได้ให้ข้อพิสูจน์นี้แล้วใช่หรือไม่? ลูกได้ให้ข้อพิสูจน์นี้แล้วใช่หรือไม่? ลูกทุกคนเคยได้ยินเกี่ยวกับสิ่งนี้แล้วใช่หรือไม่? ด้วยวิธีนี้ ผู้คนในโลกต้องการข้อพิสูจน์ในทางปฏิบัติ ในทำนองเดียวกัน ลูกๆทุกวิงที่มาต้องจัดโปรแกรม ลูกทำสิ่งนี้ แต่ตอนนี้ ให้วางแผนเช่นนั้นซึ่งผลลัพธ์ในทางปฏิบัติทั้งหมดของลูกมาปรากฏอยู่เบื้องหน้าทุกคน บาดดากำลังบอกสิ่งนี้กับทุกวิง สิ่งนี้ไปถึงรัฐบาลด้วยใช่หรือไม่? เสียงได้แพร่กระจายไปทั่วว่าสิ่งนี้เป็นไปได้ด้วยการทำสมาธิ เวลานี้ เพิ่มสิ่งนี้ให้มากขึ้น

ตอนนี้ ให้ข้อพิสูจน์ในทางปฏิบัติของสิ่งนี้ เพื่อให้สิ่งนี้แพร่กระจายไปทุกหนแห่งว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ด้วยการทำสมาธิ ขอให้ทุกคนหันมาสนใจการทำสมาธิและมุ่งสู่ความเป็นจิตวิญญาณ ลูกเข้าใจไหม?

**พร:** ขอให้ลูกกลายเป็นตัวแห่งความเจ็บที่กลองแห่งการเปิดเผยจะถูกตีไปทั่วโลกด้วยพลังแห่งความเจ็บนั้นมีเพลงร้องว่า: ความเจ็บ, ไม่ใช่คำพูด, สามารถมีชัยชนะเหนือวิทยาศาสตร์ได้ เมื่อเวลาและความสมบูรณ์พร้อมใกล้เข้ามา ความไม่ชอบที่จะเข้ามาสู่เสียงมากเกินไปจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ตอนนี้ลูกเข้ามาสู่เสียงเพราะลูกต้องการหรือเพราะเป็นนิสัย ในทำนองเดียวกัน ลูกจะไปอยู่เหนือเสียงเพราะลูกต้องการ ลูกสร้างโปรแกรมเพื่อเข้ามาสู่เสียง เมื่อการเปลี่ยนแปลงนี้มองเห็นได้ ลูกจะเข้าใจว่ากลองแห่งชัยชนะกำลังจะตี สำหรับสิ่งนี้ เมื่อใดก็ตามที่ลูกมีเวลา ให้ฝึกฝนการเป็นตัวของความเจ็บ

**คติพจน์:** ผู้ที่อยู่กับพ่อ "ซีโร่" คือผู้แสดงเอกอีโร่

**\*\*\* โอม ขานติ \*\*\***

### **ด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยพลังของลูก จงทำงานรับใช้ของการให้สะกาช**

ในปัจจุบัน วิธีที่ง่ายดายที่จะให้คุณประโยชน์ต่อโลกคือการทำให้สติปัญญาที่เร่ร้อนของดวงวิญญาณทั้งหลายมั่นคงและมีสมาธิด้วยสมาธิของความคิดที่สูงส่งของลูก ดวงวิญญาณทั้งหลายในโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการที่จะทำให้สติปัญญาที่เร่ร้อนของพวกเขากลับมา มีสมาธิและความร้ายกาจในจิตใจของพวกเขาจบสิ้นลง ลูกจะสามารถทำให้ความปรารถนาของโลกนี้เป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อลูกมีสมาธิและให้ทานพลังของจิตใจของลูกเท่านั้น